

# ANTI SMOKE

ต่อต้านควัน

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)



"ช่วยแสดงความชั่วร้ายของการสูบบุหรี่ให้ฉันดูหน่อยสิ" ใครบางคนอาจจะถามว่าการที่เราให้ตอบต่อไปนี้:

หนึ่งในบาป7 ประการคือความปรารถนาทางกามารมณ์ (โคโลซาเย3: 5-6) นี่คือการรู้สึกกระหายที่ไม่น่าพอใจ ความอยากที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความชั่วร้ายความรัก ร่างกายมนุษย์ได้ต้องไม่มียาสูบในรูปแบบ ยาสูบไม่ใช่อาหารที่สร้างความพึงพอใจ แต่เป็นยาพิษล้วน ๆ

ที่สร้างความอยากอาหารที่ไม่พึงพอใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรียกว่าความปรารถนาทางกามารมณ์ (โคโลซาเย3: 5-6)

ความปรารถนาทางกามารมณ์ถูกนับรวมอยู่ในบาปมหันต์เจ็ดประการซึ่งเรียกว่า: ความภาคภูมิใจ ความโลภ, ความปรารถนาทางกามารมณ์, ความโศกเศร้า, ความริษยา, ความเกียจคร้าน

ความจริงที่ว่าเกือบทุกคนสูบบุหรี่ไม่ลบหรือแก้ตัวถึงความชั่วร้ายของนิสัยนี้ พระคำของพระเจ้าประกาศว่า "ไม่มีใครที่ชอบธรรม" "

ทุกคนทำบาปและอยู่ห่างไกลจากการทรงสถิตแห่งความรอดของพระเจ้า" (โรม3:

10,23) "ทั้งหมดของเราเป็นเหมือนแกะที่หายไปแต่ละเราไปทางของเขาเอง." (อิสยาห์53:

6) เพราะบางอย่างชั่วร้ายได้กลายเป็นสากลมีคือไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการผ่อนคลายนั่น

พระเจ้าทรงประณามขยะที่ไม่จำเป็นหรือเป็นบาป ทำไมต้องใช้เงินกับสิ่งที่ไม่พอใจ? ทำไมใช้เงินค่าจ้างแล้วยังหิวอีก? "

พวกเขาเหนื่อยล้าจากการใช้แรงงานที่ไร้ประโยชน์และสิ่งทีพวกเขาสร้างขึ้นก็ถูกเป็นไฟ" (อิสยาห์55:

2; ฮาบากุก2:13) การเสียเงินเวลาและสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุรยาสูบหรือสิ่งของที่เป็นอันตรายอื่น

ๆนั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแน่นอน เงินหลายล้านปอนด์ที่เสริมสร้าง

บริษัท

ยาสูบเป็นราคาที่แข็งแกร่งในการจ่ายควันและซีถ้าเส้นประสาทที่กระจุยกระจายและหัวใจที่แตกสลายเจ็บคอหลอดลมอักเสบและเสียชีวิตจากมะเร็งปอด ความจริงที่ว่าผู้กำกับของโรงพยาบาลลอนดอนบอกว่ากว่า 100,000

คนในอังกฤษได้ตายในความไม่รู้จากปอดมะเร็งเนื่องจากบุหรืการสูบบุหรืในที่ผ่านมาสี่ปีที่ผ่านมาและว่าอย่างน้อยอีก250,000 ซ้ำจะตายในทศวรรษหน้าเนื่องจากการนี้การปฏิบัติที่เป็นบาปพิสูจน์ได้ว่าเป็นความชั่วร้าย ตัวเลขที่น่าตกใจอื่น ๆอาจได้รับจากf rom

ทั่วโลกและแม้แต่วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เริ่มตระหนักถึงราคาอันเลวร้ายที่ผู้ทีตกเป็นเหยื่อยาสูบจ่าย สูบบุหรืยาสูบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งทีสุดลมหายใจควันเป็นอย่างช้า

ๆเลยแน่นอนการกระทำการฆ่าตัวตายในฆาตกรรม "คนที่ตายตอนอายุ 40 หรือ50

จากโรคของความเสื่อม, เมื่อเขาสามารถมีชีวิตอยู่กับอายุของ70, 80 หรือ 100 ปีที่ผ่านมามีการฆ่าตัวตายเป็นความมุ่งมั่นทีแท้จริงเป็นหนึ่งทีจะเปิดในแก็คิดเจ็ด" เขียนดร. เอช. เบรส.

### ยาสูบฆ่าได้อย่างไร?

หลายคนทีได้รับความเดือดร้อนจากโรคเรื้อนสำหรับหลายปีที่ผ่านมาตายจากโรคมะเร็ง, โรคปอดบวม, โรคหัวใจหรือโรคอื่น

ๆ ยาสูบก็ทำเช่นเดียวกันมันฆ่าทางอ้อมและรอดพ้นจากความผิด

"ควันบุหรืมีการกระทำความรุนแรงในศูนย์ประสาท, การผลิตการเสื่อมของเซลล์สมองทีซึ่งเป็นที่ค่อนข้างรวดเร็วในหมูชาย.

"ไม่มีเด็กหรือคนที่สูบบุหรี่สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการของฉัน." 5 . อ. เอดิสัน "เปลี่ยนใจเลื่อมใสในคริสตจักรตามกฎถ้าพวกเขาไม่เลิกสูบบุหรี่"

- J. McAuley

"เป็นเด็กทารกแรกเกิดของแม่สูบบุหรี่เป็นป่วย. มันถูกวางยาพิษและอาจตายภายในสองสัปดาห์ของการเกิด. เสื่อมชั้นสุตรศพแสดงของตับหัวใจและอวัยวะอื่น ๆ

. หกลีบเปอร์เซ็นต์ของเด็กทุกคนต่อเกิดจากมารดาที่มีนิสัยสูบบุหรี่สูบบุหรี่ตายที่ต้นอายุส่วนใหญ่ก่อนที่พวกเขาเป็นสองปี. " - ดร. ช. L. ช่างตัดผม.

พ่อและแม่ในฐานะผู้ฆ่าลูกหลานของตนเองจะต้องตอบรับต่อหน้าพระเจ้าในวันแห่งการพิพากษา

ฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าสิ่งที่เราอ่านในเอเสเคียล 8:

17,18 หมายถึงความชั่วร้ายของการสูบบุหรี่และการดมยาสูบ "

พวกเขาไม่พอใจแค่ทำสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหมดที่คุณเคยเห็นที่นี่และด้วยการแพร่กระจายความรุนแรงไปทั่วประเทศไม่สิพวกเขาต้องมาทำพวกเขาที่นี่ในพระวิหารและทำให้ฉันโกรธมากขึ้นไปอีกดูว่าพวกเขาจะถูกฉันอย่างไรในเป็นไปได้!

วิธีที่น่ารังเกียจมากที่สุด(A อ้างอิงถึงพระราชพิธีของคนป่าเถื่อนวางสาขาไปที่มจก). พวกเขาจะรู้สึกทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ของความโกรธฉัน. ฉันจะไม่วางพวกเขาหรือพวกเขาแสดงความเมตตาใด ๆ

. พวกเขาจะตะโกนคำอธิษฐานเพื่อฉันดังที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ฉันจะไม่ฟังพวกเขา" ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทรงเกลียดชังนี้ชั่วปฏิบัติของแพชชั่นความชั่วร้ายยาสูบ

คริสตจักรที่กำลังคนจะประณามใครที่กล้าที่จะสูบบุหรี่ในอาคารคริสตจักรโดยเฉพะอย่างยิ่งในช่วงคริสตจักร บางทีคุณอาจไม่ได้รับการสอนว่าเพราะพระคริสต์ทรงให้ร่างกายของเขาถูกตรึงและฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งพระองค์ทรงเลือกร่างกายและหัวใจของเราให้รับการชำระจากบาปทั้งหมดผ่านทางพระเยซูและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นพระวิหารของพระองค์ "

คุณไม่รู้หรือว่าร่างกายของคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อาศัยอยู่ในตัวคุณและพระเจ้าประทานให้คุณแก่ใครคุณไม่ได้เป็นของตัวเองแต่เป็นของพระเจ้าพระองค์ซื้อคุณด้วยราคานั้นให้ใช้

ร่างกายของคุณเพื่อพระสิริของพระเจ้า " (1 โครินธ์ 6: 19-20) "Sin

ต้องไม่มีกฎในการตายของร่างกายเพื่อให้คุณเชื่อฟังความปรารถนาของธรรมชาติของตัวเอง.

หรือคุณต้องยอมจำนนใดส่วนหนึ่งของตัวเองที่จะบาปจะถูกใช้สำหรับคนชั่ว  
วัตถุประสงค์. แต่ให้ตัวเองเพื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่มี

ได้รับมาจากความตายไปสู่ชีวิตและยอมจำนนทั้งความเป็นอยู่เพื่อพระองค์จะ  
ถูกนำมาใช้สำหรับขอบธรรมวัตถุประสงค์. " (โรม 6:

12,13) " ดังนั้นถ้าใครทำลายพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทำลายเขาเพรา  
ว่าพระวิหารของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์และคุณเองก็เป็นวิหารของพระองค์" ( 1 โครินธ์3: 16,17)

ทำไมเราเก็บแล้วก่อให้เกิดมลพิษที่พระเจ้าได้ทรงเลือกที่จะเป็นพระวิหารของ  
พระองค์คือเราร่างกาย?

### ยาสูบและซาตาน

บางสมาชิกสภาเมือง, เพื่อนของฉัน, ถูกดัดแปลงเป็นพระคริสต์และยอมจำนน  
ของเขาชีวิตเพื่อพระเจ้า เขาได้รับการปลดปล่อยจากเหล่าแต่ยังคงเป็นทาส  
ของยาสูบ เขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ไม่สามารถเอาชนะคว  
ามปรารถนาที่ชั่วร้ายนี้ได้ ตอนนี้และอีกครั้งที่เขาจะโยนบุหรี่ทิ้งและยาสูบออก  
ไปแต่ในทางของเขาไปยังสำนักงานดังต่อไปนี้วันที่เขาจะได้ไม่ผ่านครั้งแรก  
ที่ร้านโดยไม่ต้องซื้อตื้อพาทานอีกครั้ง เมื่อตระหนักมากขึ้นว่าเขายังคงเป็นทาส  
ที่นำสารของวิชพิษนี้เขาก็ท้อแท้และหมดหวัง

เย็นวันหนึ่งในฤดูหนาวที่หนาวเย็นเขานั่งคนเดียวในห้องนั่งเล่นของเขาและ  
ทำให้ตัวเองอุ่นขึ้นเมื่อสูบบุหรี่ไปปี เขารู้สึกละเอียดใจมากของการเป็นเช่นทาส  
เพื่อเขาท้อและเพื่อไตรตรงโยนมันลงไปไฟอีกครั้ง เขารู้ว่าถ้าเขาทำเช่น  
นั้นก็หมายความว่าเขาจะต้องซื้อท่อใหม่ในวันรุ่งขึ้น เขานั่งครุ่นคิดถึงเรื่อง  
นี้อย่างจริงจังเมื่อลูๆเขาก็เห็นปีศาจยืนอยู่ตรงหน้ามาทางห้องเขาเหยยหันและ  
หัวเราะเยาะเขาพอ ๑

กับที่จะพูดว่า: "ฉันมีคุณผูกพันคุณไม่สามารถหลบหนีฉันได้!" นี่เป็นดังนั้น  
จริงที่เขาล้มลงบนหัวเข่าของเขาตระหนักว่าหลังจากที่ทุกคนอยากนี้สำหรับ  
การสูบบุหรี่เป็นอะไรอื่นนอกเหนือจากอำนาจของปีศาจ เขาร้องทูลต่อพระเจ้า  
ให้ช่วยเขาให้พ้นจากพันธนาการของซาตาน พระเจ้าทรงช่วยเขาให้รอด  
และเขาไม่เคยสูบบุหรี่อีกเลยเป็นเวลา 34 ปีหลังจากนั้นเขาก็ไปสวรรค์

มีคนถามคำถามว่า

"ขอให้คริสเตียนสูบบุหรี่ได้ไหม" "ไม่คริสเตียนต้องเผาและไม่สูบบุหรี่" เป็น

คำตอบ สุบบุรีโคมไฟเป็นยากจนแสงที่นารังเกียจ ไฟของเราจะต้องลุกเป็นไฟให้คนทั้งโลกได้เห็น! ( มัทธิว5:14 - 16)

ขนาดใหญ่หนังสืออาจจะเขียนเพื่อพิสูจน์ความชั่วร้ายของการสุบบุรีจากจิตวิญญาณคุณธรรมทางกายภาพและจุดทางเศรษฐกิจของมุมมอง การสุบบุรีหรือเช่นมีนเมาและความใด ๆ

บาปอื่น ๆ นิสัยเป็นเห็นแก่ตัวความปรารถนา มันบังคับให้คนอื่น

ๆ เต็มที่ชื่นชมสดอากาศจะหายใจในหมื่นคว้นอากาศจะไม่พูดของคว้นที่กระจายสุบบุรีใดก็ตามที่เขาย้ายเกี่ยวกับ

### การปลดปล่อย

ความจริงของโรม 7: 15-25 ยังใช้กับทาสยาสูบไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ :

"เนื่องจากสิ่งที่ฉันทำคือสิ่งที่ฉันไม่ต้องการทำฉันเป็นคนไม่มีความสุขอะไร! ใครจะช่วยฉันจากร่างกายนี้ที่กำลังเอาฉันไปสู่ความตาย. " พระเยซูเสด็จมาเพื่อให้พ้นจากการเป็นทาสทุกทุกความปรารถนาความชั่วร้ายในรูปแบบของการเป็นทาสทุกคนและได้ทำให้เราเป็นพระมหากษัตริย์และพระสงฆ์ในอาณาจักรของพระองค์. คริสตมีมาให้เราสิ่งมีชีวิตใหม่ด้วยการทำความสะอาดริมฝีปากและทำความสะอาดหัวใจ

ไม่มีอะไรที่มลพิษจะได้เข้าสวรรค์ทางกายภาพตายไม่ได้ช่วยเราให้พ้นจากสกปรกนิสัยสำหรับสุดท้ายในบทพระคัมภีร์บอกว่า:

"ผู้ใดเป็นลามกต้องไปเป็นลามก." ( วิวรณ์22:11)

ยอมจำนนต่อชีวิตของคุณเพื่อพระเยซูและพระองค์จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ " ถ้าพระบุตรปล่อยคุณเป็นอิสระคุณก็จะเป็นอิสระจริงๆ" (ยอห์น

8:36) ถ้าคุณไม่สามารถได้รับชัยชนะผ่านทางพระคริสต์ด้วยตัวเองลองและได้รับการติดต่อกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคร่งศาสนา, หรือใด ๆ

ที่จริงทางจิตวิญญาณของเด็กของพระเจ้าที่จะเชื่อและอธิษฐานกับคุณตามมารค 16: 17,18 และเจมส์ที่ 5: 14- 20 ; โรม 6: 11-14; 8: 1-2.

"จงต่อต้านปีศาจและเขาจะหนีไปจากคุณ" (ยากอบ4:

7) เต็มไปด้วยไฟที่แท้จริงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และคุณจะไม่เลิกสุบบุรีทาสที่ปล่อยให้เป็นอิสระ จากนั้นคุณจะมีความสุขกับชีวิตอย่างเต็มที่ (ยอห์น 10:10) และสามารถร้องเพลงได้อย่างสนุกสนาน:

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

หากคุณพบความรอดในพระคริสต์หรือได้รับพรจากวรรณกรรมพระกิตติคุณโปรดแจ้งให้เราทราบ เราขอขอบคุณพระเจ้ากับคุณและระลึกถึงคุณต่อไปในคำอธิษฐานของเรา สำหรับวรรณกรรมหนังสือและแผ่นพับพระกิตติคุณฟรีในกว่า 540 ภาษาโปรดติดต่อเรา:

## หัวใจของมนุษย์



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)